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เริ่มประชมุเวลา        ๐๙.๐๐  น. 
ส.ต.ท. สุภชัย บุญสิมมา บัดน้ี ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
เลขานุการสภา  พ.ศ. 2565 และสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาล 
 จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุม 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เรียน ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการงานทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งและมีลมพัดแรง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
ประธานสภาเทศบาล มากกว่าปกติและอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม 
   เพื่อลดปัญหาดังกล่าวผมจึงอยากจะให้ท่านสมาชิกทุกท่านประชาสัมพันธ์เรื่องการไถกลบฟาง
   หลังฤดูเก็บเกี่ยว และแจ้งเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่างๆ 
   เพื่อลดปัญหาการเกิดอัคคีภัย ผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมเพียงเท่านี้ ท่านใดมีจะแจ้งต่อที่
   ประชุมขอเชิญครับ 
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายกเทศมนตร ี  ตามที่เทศบาลตำบลบ้านค้อได้มีมติเห็นชอบการรับโอนเครื่องจักรกลสาธารณภัย จากศูนย์ 
   ปภ.14 หนองบัวลำภู (รถบรรทกุขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZU/HTR114) 

เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นั้น
ผมขอเรียนว่า ปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านค้อได้รับรถบรรทุกดังกล่าวจากปภ.14 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วเมื ่อวันที ่ 16 ธันวาคม 2565 และผ่านการตรวจสอบสภาพรถจาก
ผู้เช่ียวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านค้อจะได้นำครุภัณฑ์รถบรรทุกนี้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตำบลบ้านค้อต่อไป เรื่องที่สองเป็นเรื่องของการ
ขอความเห็นชอบในการทำกิจการนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ ซึ่งสภา
เทศบาลตำบลบ้านค้อได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งการประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 และสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 รายละเอียดตามรายงานการประชุมสภาฯ ผมขอเรียนว่า
เทศบาลตำบลบ้านค้อได้ประสานพร้อมส่งรายงานดังกล่าวไปยังอบต.กุดดู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เหลือเพียงการเข้าดำเนินการของอบต.กุดดู่ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายต่อไป เรื่อง
ที่สามเป็นเรื่องที่เทศบาลตำบลบ้านค้อได้รับนโยบายจากจังหวัดหนองบัวลำภู และ
อำเภอโนนสัง ให้ดำเนินการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการฯเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านค้อได้ตั้งคณะทำงานฯนำโดยท่านรองวิภาส เหล่า
บ้านค้อ เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน ฯลฯ ทำงานร่วมกันเพื่อให้การ
ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของอำเภอและจังหวัดต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระ….. 
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ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมยัท่ี 3 ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2565  
  เมื่อวันจันทร์ ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบแล้วนั้น มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะแก้ไขหรอืไม่ครบั(ไม่ม)ี หากไม่มกีระผมขอมิติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรบัรอง 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมยัสามญั สมยัที่ 3 ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 29 สงิหาคม 2565 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ มมีติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 
  ด้วยเสียง จำนวน 11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง กระทู้ถาม 
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง เสนอใหม่ 

5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบา้นค้อ 
   5.1.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ 

 (ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และสภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน) 
5.1.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล   

           ตำบลบา้นค้อ  
(ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล และสภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน) 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารแถลงญัตติครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มี เกียรติ
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลตำบลบา้นค้อ 
   รายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 8(3) ข้อ 28(1) แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 
ข้อ 11 กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ส่วนหนึ่งต้องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือก
จากสภาเทศบาล ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

เหตผุล..... 
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เหตุผล 

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รบัการคัดเลอืกจากสภาเทศบาลตำบลบา้นค้อ ให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
มีดังนี ้

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านค้อ 

ที่ 232/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ินเทศบาลตำบลบา้นค้อ จำนวน 
3 ราย ได้แก่ 
ลำดับที่ 4. นายถนอมมติร  มลูสุวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   กรรมการ 
ลำดับที่ 5. นายมานะ  บุญสม          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   กรรมการ 
ลำดับที่ 6. นายสมศักดิ์  ทบแก้ว          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   กรรมการ 

โดยกรรมการลำดับที่ 4,5,6 มีวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนนับจากวันที่ 
4 ธันวาคม 2561 (หมดวาระวันที่ 3 ธันวาคม 2565) และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้   

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งเทศบาลตำบล

บ้านค้อ ที่ 527/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ินเดมิ 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย คงเหลอื 2 ราย ได้แก่ 
ลำดับที่ 1. นายสพุจน์  โนนทิง          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ประธานกรรมการ 
ลำดับที่ 2. นางสาวบังอร  สาราษฎร์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1   กรรมการ 

โดยกรรมการลำดับที่ 1,2 มีวาระเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนนับจากวันที่ 
12 ธันวาคม 2561 (หมดวาระวันที ่11 ธันวาคม 2565) และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้   

เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลตำบลบ้านค้อ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงเสนอสภาเทศบาล
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ดังนี้     

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบา้นค้อ ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลและ
สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
และสภาเทศบาลคัดเลอืก จำนวน 3 คน 

ที่ประชุม  รับทราบ  

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ก่อนจะดำเนินการต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ที่ประชุมได้ทราบ 

 
ส.ต.ท.สุภชัย….. 
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ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
เลขานุการสภา ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  

ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี ้
 ๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 

๑.๑ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผงัเมอืง 

๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการ

ในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑.๔ กรอบ นโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

๑.๕ นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงตอ่สภาท้องถ่ิน 
๑.๖ แผนชุมชน 
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถ่ิน

และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
๒. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทำร่างแผนพัฒนา  
3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของานตามข้อ 19 (2) 
5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื ่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

  ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
  ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
  ทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
  ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัตงิานตามที่เห็นสมควร 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ส.ต.ท.สุภชัย...... 
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ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
   ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินมีจำนวน

ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ ่นมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ดังนี้ 

    (1) คณะกรรมการสามญัประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัต ิ
    (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามทีส่ภาท้องถ่ินเห็นสมควร 
   ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคนอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา 

ข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที ่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู ้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง 

   การเสนอช่ือใหเ้สนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการทั้งสองชุด โดยพจิารณาคัดเลอืกทลีะชุด ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 

5.1.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 3 คน  

-  การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบา้นค้อ  คนท่ี 1  

นายมานะ บุญสม ผมขอเสนอ นายกลมกฤช  ปัชชาเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ
สมาชิกสภา เขต 2 พัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายประเสริฐ  เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นายสมศักดิ์  ทบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายกลมกฤช..... 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายกลมกฤช 
ปัชชาเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ คนท่ี 1 

-  การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบา้นค้อ  คนท่ี 2  
นายประเสริฐ  เขาคำ ผมขอเสนอ นายมานะ  บุญสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา เขต 2 พัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสามารถ  คำโทพล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
  2. นายสุพจน์  โนนทิง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายมานะ บุญสม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ คนท่ี 2 

-  การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบา้นค้อ  คนท่ี 3    
นายทักษิณ  บุญสา ผมขอเสนอ นายสามารถ  คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา เขต 1 พัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสนทิ พิลามาตย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
  2. นางสาวบังอร สาราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายสามารถ  
คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ คนท่ี 3 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สรุปมติท่ีประชุมสภา ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
ประธานสภาเทศบาล  จำนวน 3 คน ดังนี ้
  1. นายกลมกฤช  ปัชชาเขียว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  2. นายมานะ บุญสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  3. นายสามารถ  คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 

5.1.2 การคัดเลือก..... 
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 5.1.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบา้นค้อ จำนวน 3 คน  

-  การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล
บ้านค้อ คนท่ี 1  

นายสามารถ  คำโทพล ผมขอเสนอ นายทักษิณ บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายถนอมมิตร  มูลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นายสุรินทร์  นนทิสอน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายทักษิณ บุญสา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เปน็คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลบา้นค้อ คนท่ี 1 

-  การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล
บ้านค้อ คนท่ี 2  

น.ส.บงัอร  สาราษฎร ์ ดิฉันขอเสนอ นายสนทิ  พิลามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 1 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสามารถ  คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
  2. นายสมศักดิ์ ทบแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายสนิท พิลามาตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลตำบลบา้นค้อ  คนท่ี 2 

 

 

- การคัดเลือก…… 
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- การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบล
บ้านค้อ คนท่ี 3  

นายมานะ บุญสม ผมขอเสนอ นายประเสริฐ  เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว   ขอผู้รับรอง (ผู้รบัรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายทักษิณ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
  2. นายสุพจน์  โนนทิง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นายประเสรฐิ 
เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ  คนท่ี 3 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สรุปมติท่ีประชุมสภา ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาเทศบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ จำนวน 3 คน ดังนี้ 
  1. นายทักษณิ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  2. นายสนิท พิลามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  3. นายประเสรฐิ  เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 การคัดเลือก….. 
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   5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสขุภาพเทศบาลตำบลบา้นค้อ 
    (ที่สภาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย จำนวน 2 คน) 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และท่านผู้มี
นายกเทศมนตร ี  เกียรตทิุกท่าน 

หลักการ 

 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 12(3) กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนหลกัประกัน
สุขภาพ ส่วนหนึ่งต้องมาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาล 
จำนวน 2 คน โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง 

เหตุผล 
 เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
ตามตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ ที่ 5/๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ ลำดับที่ 13,14 ได้
หมดวาระและพ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2565 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเสนอสภา
เทศบาลเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบรหิารกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบา้นค้อ 
จำนวน 2 คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ก่อนจะดำเนินการต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล ให้ที่ประชุมได้ทราบ 
ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
   ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ ่นมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถ่ินชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ดังนี้ 

 

(1) คณะกรรมการ…… 
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    (1) คณะกรรมการสามญัประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัต ิ
    (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามทีส่ภาท้องถ่ินเห็นสมควร 
   ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคนอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถ่ิน แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา 

ข้อ 107  ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที ่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู ้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้รับรอง 

   การเสนอช่ือใหเ้สนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น 
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ลำดับถัดไปผมขอใหส้มาชิกสภาเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัตหิน้าทีเ่ปน็
ประธานสภาเทศบาล คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ ครบั 

- การเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ คนที่ 1  

นายมานะ บุญสม ผมขอเสนอ นางสาวสุปราณี  มูลสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการ  
สมาชิกสภา เขต 2 กองทนุหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบา้นค้อ  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอผู้รบัรอง (ผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสพุจน์  โนนทิง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  2. นางสาวบังอร  สาราษฎร์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาวสุปราณี  
มูลสวุรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสขุภาพ
เทศบาลตำบลบา้นค้อ คนท่ี 1 

 

 

การเลือก….. 
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- การเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ คนที่ 2  

นายทักษิณ  บุญสา ผมขอเสนอ นางสาวบังอร  สาราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการ 
สมาชิกสภา เขต 1 กองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านค้อ  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอผู้รบัรอง (ผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 
  1. นายสามารถ  คำโทพล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
  2. นายถนอมมิตร  มูลสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
  3. นางสาวสปุราณี  มูลสุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอช่ือเพิม่เตมิอกีหรอืไม่ ประธานสภาเทศบาลฯ นบั 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม)  

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาวบงัอร  
สาราษฎร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลบ้านค้อ คนท่ี 2 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สรุปมติท่ีประชุมสภา ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสขุภาพ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบา้นค้อ จำนวน 2 คน ดังนี ้
  1. นางสาวสุปราณี  มลูสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
  2. นางสาวบังอร  สาราษฎร์     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 ญัตติ….. 
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  5.3 ญัตติขอความเห็นชอบรา่งข้อบญัญัติระเบียบสภาเทศบาลตำบลบา้นค้อ 
  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเขา้ชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติระเบยีบสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ
นายกเทศมนตร ี  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบญัญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565
      หลักการ 

ด้วยพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกอบกับจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีหนังสือ
ด่วนที่สุดที่ มท 0023.4/ว13742 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 แจ้งการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้ผู้
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบที่ประธานสภาท้องถ่ินกำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน  

เหตุผล 

 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบญัญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จึงเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภา
เทศบาลตำบลบ้านค้อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ก่อนจะดำเนินการต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาล พร้อมทั้งรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบโดยละเอียด เพื่อให้ทา่น
   สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบและซักถามหากมีประเด็นสงสัย  
ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อที่เคารพ ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ 
เลขานุการสภา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 

เป็นระเบียบของเทศบาลตำบลบ้านค้อที่จะกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชน
สามารถเข้าช่ือเพื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน ความเดิมกฎหมายในส่วนนี้ยังไม่มีความชัดเจน
ในรูปแบบแนวทางการดำเนินการซึ่งแต่ละแห่งดำเนินการไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงึได้กำหนดรูปแบบเพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกัน ในส่วนของ
รายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ จะขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด
ต่อไปครับ 

 
นายกลมกฤช…… 
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นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายเดชา  โพธิกุบ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อที่เคารพ คณะผู้บรหิารและท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านค้อ ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีหนงัสอืด่วนที่สุด สั่งการใหเ้ทศบาล 

ตำบลบ้านค้อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งกำหนดให้ผู้มีชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีความประสงคใ์ห้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินตามระเบียบที่ประธานสภากำหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถ่ิน 
ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
และพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบญัญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 มาตรา 9 เทศบาลจ
ตำบลบ้านค้อจึงเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาเพื่อให้ความเห็นชอบและขออนุญาตให้  
คุณวาสนา สิงห์น้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้อ่านรายละเอยีด
ร่างข้อบัญญัติระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน  
ในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลต่อไปครับ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
น.ส.วาสนา  สิงห์น้อย  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อที่เคารพ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
นักวิเคราะห์ฯ  เทศบาลตำบลบ้านค้อทุกท่าน ร่าง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อว่าด้วยการดำเนินการ 

ของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบญัญัติทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 
(อ่านร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อเป็น
รายข้อโดยละเอียดจนครบทุกข้อ) 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามหมายเหตุส่วนท้ายของร่างระเบียบฯนี้ สภาท้องถ่ินสามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยน
ประธานสภาเทศบาล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสมควร มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะซักถามหรือปรับเปลี่ยน
  รายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ  
ที่ประชุม  ไดพ้ิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและอภิปรายโดยใช้ระยะเวลาพอสมควร 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลบา้นค้อ มีมตเิห็นชอบรา่งข้อบญัญัติระเบียบสภาเทศบาล
  ตำบลบา้นค้อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเขา้ชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2565 ตามท่ีเสนอ 
 ด้วยเสียง จำนวน 10 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  1  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 

 
 

5.4 ญัตติ..... 
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  5.4 ญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of  
  Agreement or MOA) เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะดา้นบริหารจัดการระบบ
  การแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขอ่ืน 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ระเบียบวาระที่ 5.4 ญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 
นายกเทศมนตรี  Agreement or MOA) เพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
   และสาธารณสุขอื่น 

หลักการ 

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 125 ง หน้า 34 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2558 ข้อ 2 กำหนดว่า “การทำความตกลงกันในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังแต่สองแห่งข้ึนไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามจังหวัดได้ หากเป็นพื้นที่ติดต่อกันและประชาชนในพื้นที่นั้น
ได้รับประโยชน์จากการจัดทำบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตาม
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2. เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จะดำเนินการเองหรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกัน 
เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกัน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทั้งนี้ให้รายงานและจัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู ้กำกับดูแลองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถ่ินทราบด้วย 

 

 

เหตผุล….. 

 



- 17 - 
 

เหตุผล 
 เพื่อให้การบูรณาการระบบบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองบัวลำภู 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวลำภู โดย นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หนองบัวลำภู กับเทศบาลตำบลบ้านค้อ โดย นายทองม้วน  ดอนน้อยหน่า ตำแหน่ง 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำบริการ
สาธารณะ ด้านบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสาธารณะอื่น ทำข้ึน
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 10 สิงหาคม 2564 ทั้งสองฝ่ายตกลงทำ "บันทึก 

  รายละเอียดปรากฏตามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement หรือ 
MOA) ความร่วมมือในการจัดทำบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการระบบบริการการแพทย์ 
ฉุกเฉิน และสาธารณะอื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กับ เครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่แนบมาพร้อมนี้ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ ได้แถลงรายละเอียดตอ่สภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติ
ประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement or MOA) 
   เพือ่จดัทำบรกิารสาธารณะด้านบรหิารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขอื่น 
   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่เตมิหรือไม่ครบั  
ที่ประชุม ไดพ้ิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและอภิปรายโดยใช้เวลาพอสมควร 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่เตมิหรือไม่ครบั (ไม่มี)  
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มผีู้ใดจะอภิปราย ผมขอมตทิี่ประชุม ครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement or MOA) 
  เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะดา้นบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขอ่ืน 
  ตามท่ีเสนอ  
 ด้วยเสียง จำนวน 11 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
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  5.5 ญัตติขอความเห็นชอบการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสรมิกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
  เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติขอความเห็นชอบให้กูเ้งินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
นายกเทศมนตร ี  (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท  

ตั้งแต่ที่กระผมเองได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารร่วมกับคณะผู้บริหารมาเกือบสองปี ได้
เล็งเห็นปัญหารถบรรทุกขยะที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากเก่า ชำรุด จึงได้มีการหารือ
ร่วมกันทั้งฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำเพื่อแก้ไขปัญหาดังกลา่วโดยการกู้เงินเงินทนุ
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ในรายละเอียดญัตติฯผมขอ
อนุญาตมอบนายพนอม มุจรินทร์ รองนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลเป็นผู้แถลง
รายละเอียดต่อไป 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านพนอม มุจรินทร ์รองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล  
นายพนอม มุจรินทร ์ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทกุท่าน 
รองนายกเทศมนตร ี ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติขอความเห็นชอบให้กูเ้งินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
   (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 
   ตามเอกสารประกอบญัตติทีฝ่่ายเลขาฯได้นำส่งใหทุ้กท่านพจิารณาแล้วนั้น 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ให้กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกจิการ
 เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะจำนวน 1 คัน วงเงิน 2,500,000 บาท      
   เหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านค้อ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน เนื้อที่รับผิดชอบ 65 
ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 5,411 คน ครัวเรือน 1,433 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 21 กันยายน 2565) อีกทั้งเป็นที่ตั้งของอุทยายแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ มี
นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเที่ยวอยู่เป็นประจำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกำเนิดขยะมูล
ฝอย ถึงแม้ว่าเทศบาลตำบลบ้านค้อจะมีการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยในทุกวันทำการ แต่
เนื่องจากมีรถบรรทุกขยะเพียง 1 คัน ขนาดบรรจุ 1 ตัน ใช้งานมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี มี
สภาพชำรุดและเสื่อมโทรมต้องหยุดเพื่อซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและใช้งบประมาณในการ
ซ่อมบำรุงแต่ละครั้งสูง ทำให้การปฏิบัติงานเก็บขนขยะทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเกิด
ขยะตกค้างในพื้นที่ปริมาณมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ และเกิดปัญหาร้องเรียนตามมา  
  จากปีงบประมาณที่ผ่านๆ มาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปและ
เงินรายได้จากการจัดเก็บเองในแต่ละปีงบประมาณจำนวนไม่มาก ทำให้เงินงบประมาณ 

ที่มีอยู่….. 
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ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอในการพัฒนาด้านอื่นๆ เทศบาลตำบลบ้านค้อจึงมีความจำเป็นต้อง
หางบประมาณจากแหล่งอื่นมาพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติม ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  
   ข้อระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) มาตรา 50 
เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (3) รักษาความสะอาดของถนน 
หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม 
องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ  
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 
2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 และสำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ 
มท 0808.4/ว 3 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยให้เทศบาลหรือเมืองพัทยา ที่
ประสงค์จะขอกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกู้เงินที่
คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกำหนด ดังนี้ 
อัตราดอกเบี้ย 
  ร้อยละ 2 ต่อปี 
ระยะเวลาชำระหนี ้
  ชำระหนี้ไม่เกิน 10 ป ี
วงเงินการให้กู้ 

1. กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากทีม่ีอยู่กับเงินทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาล 
2. ใหท้ำสญัญากูเ้งินภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนมุัต ิ
3. ทำสัญญากู้เงินแล้วใหร้ับเงินกู้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำสัญญา หรือกรณี

ที่มีการกู้เงินเพื่อไปสมทบกับเงินอื่นให้รบัเงินกู้ได้จนกว่าเทศบาลจะ
จ่ายเงินจากเงินเทศบาลครบแล้ว 

การพิจารณาฐานะการคลัง พิจารณาฐานะการคลงัจากงบพฒันาเฉลี่ย 3 ปียอ้นหลัง ดงันี ้
1. งบพัฒนาไมเ่กินปลีะ 10 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไมเ่กิน 60% ของงบพัฒนา 
2. งบพฒันาเกินปีละ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อ

ปีไม่เกิน 70% ของงบพฒันา 
3. งบพฒันาเกินปลีะ 30 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไมเ่กิน 80% ของ งบพฒันา 
4. ยอดชำระหนี้ต่อปีที่นำมาใช้พิจารณาตามข้อ 1 – 3 ให้คิดจากยอดชำระ

หนี้ที่ขอกู้ใหม่รวมกับยอดต่อไปนี้  
4.1 ยอดชำระหนี้เงินกูเ้งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบนัการเงิน และ
หน่วยงานอื่น ทุกสัญญาที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณชำระหนี้ไว้ในงบกลาง 

4.2 ยอดขำระ….. 
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4.2 ยอดชำระหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน 
และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญาทั้งนี้ 
ตาม 4.1 - 4.2 ไม่รวมหนี้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 

5. กรณีเทศบาลที่ไมผ่่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการคลงัแต่มีเงินฝาก
สมทบคงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบทุนเงินทุนสง่เสริมกจิการ
เทศบาลที่คงเหลืออยู ่

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน (การจัดซื้อครุภัณฑ์) 
1. หนังสือให้ความเห็นชอบให้กู้เงินจากจงัหวัด 
2. รายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
3. โครงการที่ขอกูเ้งิน 
4. แบบฟอร์มการขอกูเ้งินของเงินทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาล 
5. แบบแสดงฐานะการคลังยอ้นหลัง 3 ป ี
6. แบบแสดงรายละเอียดการขอกู้เงิน 
7. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ทีป่ระสงค์จะซือ้ 
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอกูเ้งิน 

  การไม่ส่งชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงิน 
1. ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากยอดเงินที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้เงนิโดยไมท่บต้น

ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี 
2. หากเทศบาลส่งชำระหนี้ภายใน 3 เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระหนี้

ตามสัญญากู้เงิน (30กันยายน ของทุกปี) จะไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม หากพ้น
กำหนดดังกล่าวจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มตั้งแต่วันพ้นจากวันครบกำหนดชำระ
หนี้ตามสัญญากู้เงิน (1 ตุลาคม ของทุกปี) จนถึงวันที่สำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลได้รับเงิน 

  การขอรับเงินกู้ 
1. เทศบาลแจ้งขอรบัเงนิกู้ไปยังสำนกังานเงินทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาลโดยตรง 
2. ส่งสำเนาสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายและบันทึก

ต่อท้ายสัญญา (ถ้ามี) พร้อมสำเนาใบตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจรับการจ้าง 
โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีที่เทศบาลประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชี 
4. เมื่อสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจ่ายเงินกู้ให้เทศบาลแล้วจะแจ้งให้

จังหวัดทราบ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบ้านค้อได้ส่งเงินสบทบให้สำนักงาน
เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตลอดมา เป็นเง ินงบประมาณทั้งสิ้น 
1,745,092.27 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าสิบสองบาท
ยี่สิบเจ็ดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565) ดังนั้น เทศบาล
ตำบลบ้านค้อสามารถกู้เงนิได้ 10 เท่า ของเงินฝากสมทบที่มีอยู่กับเงินทุน 

5. ส่งเสรมิ….. 
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5. ส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,450,920.27 บาท 
(สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)  

จากข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และข้อระเบียบ หลักการ 
เกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลบ้านค้อมี
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 
มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (3) รักษาความ
สะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ (6)  เงินกู้จากกระทรวง 
ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัด 

เทศบาลตำบลบ้านค้อประสงค์ขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 
6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 
170 กิโลวัตต์ วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และ
สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม 

2. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
3. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวม

น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
4. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อย

กว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
จึงเสนอสภาเทศบาลเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบการกูเ้งินจากเงินทุนส่งเสริม

กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะจำนวน 1 คัน งบประมาณ 
2,500,000 บาท ส่วนในรายละเอียดงบประมาณขออนญุาตมอบใหผ้อ.กองคลังเป็น
ผู้ช้ีแจงต่อไปครับ        

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่ผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบให้กู้เงินจาก
ประธานสภาเทศบาล เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน  
   งบประมาณ 2,500,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
นายมานะ  บุญสม   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา เขต 2  ตามที่ผู้บริหารและผู้ทีม่ีสว่นเกี่ยวข้องได้แถลงต่อสภาประกอบกับเอกสารประกอบญัตติ 

ที่ได้รับผมยังสงสัยในเรื่องของงบประมาณและระยะเวลาในการชำระเงินใหก้ับ ก.ส.ท. 
จึงอยากจะให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องช้ีแจงในเรื่องนีเ้พิ่มเติมครบั 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารช้ีแจงครบั  
ประธานสภาเทศบาล  

นายทองม้วน….. 
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นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในส่วนของงบประมาณและระยะเวลาการชำระเงินผม
นายกเทศมนตร ี  ขออนุญาตมอบนางสาวอรัญญา  โนรี ผอ.กองคลงัเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดครบั  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมายช้ีแจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
น.ส.อรัญญา โนรี   กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
ผอ.กองคลงั  และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอรัญญา โนรี ผอ.กองคลงั ขออนุญาตนำเรียน
  รายละเอียดการกู้เงิน กสท. เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 
  2,500,000 บาท ดังนี้  

  จากสถานะการของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบ้านค้อได้ส่งเงินสบทบให้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,745,092.27 บาท  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 ซึ่งจ่ายจากเงิน
รายรับหักรายจ่ายคงเหลือเป็นเงินสะสมหลงัจากหกัเงินทุนสำรองเงินสะสมตามระเบยีบ
แล้ว หลักเกณฑ์ในการกู้เงินของ ก.ส.ท. ประกาศไว้นั้นกำหนดไว้ว่าเทศบาลที่สมทบเงิน
ให้กับก.ส.ท.มีสิทธิกู้เงินเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 3 อย่าง คือ 
1. เพื่อดำเนินกจิการอื่นๆ ได้แก่ การบริการสาธารณะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ การก่อสร้าง 
การดำเนินการอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
2. เพื่อดำเนินการพฒันากิจการสถานธนานุบาล สำหรบัเทศบาลที่มโีรงรบัจำนำ 
3. เพื่อชำระหนี้สถานบันการเงินอื่นๆ  
  สำหรับเทศบาลตำบลบา้นค้อนั้น มีสิทธิกู้เงินตามที่ ก.ส.ท. กำหนดไว้จำนวนไม่
เกิน 10 เท่าของเงินฝากหรือ 10 ของ 1,745,092.27 บาท แต่หลักเกณฑ์และ
รายละเอียดบอกไว้ค่อนข้างระเอียดว่าต้องพิจารณางบพัฒนา 3 ปี ย้อนหลังโดยเฉลี่ย
คูณด้วยอัตราจำนวนที่จะกู้ได้ สำหรับเทศบาลตำบลบ้านค้ออัตราที่ทางการเงินคำนวณ
จากงบพัฒนาเฉลี ่ยย้อนหลัง 3 ปี ตามที่ ก.ส.ท. กำหนดนั้นจะกู ้ได้(โดยประมาณ) 
7,327,120 บาท แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอกู้เพียง 3,350,000 บาท หลักเกณฑ์ 
ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยนั้น ก.ส.ท. กำหนดไว้ว่าถ้าเป็นการกู้เพื่อดำเนินกิจการอื่น
ให้จ่ายดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2 ต่อปี นั่นคือวงเงินกู้ 3,350,000 บาท ขออนุญาตช้ีแจง
ในภาพรวมของการจัดซื้อทั้งสองครุภัณฑ์เพื่อให้เห็นในภาพรวม ได้แก่รถบรรทุกขยะ
ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอมานั้น ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ ราคา 2,500,000 บาท 
รถยนต์ส่วนกลางราคา 850,000 บาท รวมวงเงินกู้ที่เทศบาลตำบลบ้านค้อขอความ
เห็นชอบต่อสภาจำนวน 3,350,000 บาท ระยะเวลาที่ ก.ส.ท. กำหนดคือภายใน 10 ปี 
ต้องชำระหนี้ให้จบนั่นคืองเงิน 3,350,000 บาท คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เป็นเงิน 
670,000 บาท ภายใน 10 ปี รวมวงเงินที่เทศบาลจะต้องชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ย 
เป็นเงิน 4,020,000 บาท ภายใน 10 ปี เทศบาลจะต้องชำระหนี้ให้หมด นั่นหมายความว่า 

เงินทีเ่ทศบาล….. 
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เงินที่เทศบาลกู้ได้หารสิบปี เป็นเงิน 402,000 บาท จำนวนที่ต้องขำระนี้จะต้องไปตั้ง
ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ในงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันในปี  
งบประมาณถัดไป สมมติว่าสภาเทศบาลอนุมัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาล
จะต้องทำสัญญากู้เงินกับ ก.ส.ท. ภายใน 1 ปี และภายใน 1 ปี ก.ส.ท.จะโอนเงินผ่าน
ระบบบัญชีให้เทศบาลเมื่อเทศบาลได้รับเงินภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาล
ต้องตั้งเงินในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในงบกลาง 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตามที่ได้คำนวณไว้ในเอกสารที่อยู่กับทุกท่านแล้วและขอ
นำเรียนเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าทำไมเทศบาลจึงไม่นำเงินสะสมมาซื้อรถบรรทุกขยะ การใช้
จ่ายเงินสะสมต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น แต่สถานะการคลังต้องพิสูจน์ยอดตาม
ระเบียบการเงินก่อนว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ ณ 30 กันยายน 2565 เงินสะสมของ
เทศบาลมี 7,736,415.12 บาท แต่เป็นเงินสะสมที่ไม่สามารถใช้ได้เนื ่องจากการ
พิสูจน์ยอดเงินสะสมตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว870 
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เมื่อกันเงินสะสมสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไว้อย่าง
น้อย 3 เดือน และกันไว้อีกร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น กองคลังได้พิสูจน์ยอดเงิน
แล้วเมื่อสำรองตามระเบียบเป็นเงินสิบสองล้าน ซึ่งเมื่อนำเงินสะสมยกมาหักด้วยสำรอง
ตามระเบียบแล้ว จึงเป็นเงินสะสมที่ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากเงินสะสมยกมาน้อยกว่าที่
ต้องจ่ายสำรองตามระเบียบ ดังนั้นเงินสะสมจึงไม่เพียงพอในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ   
จึงขอนำเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาค่ะ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอขอบคุณผอ.กองคลงัที่ช้ีแจงด้านงบประมาณค่อนข้างชัดเจนและละเอียด  
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่เตมิหรือไม่ครบั  
ที่ประชุม ได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและอภิปรายโดยใช้เวลาพอสมควร 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่เตมิหรือไม่ครบั (ไม่มี)  
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มผีู้ใดจะอภิปราย ผมขอมตทิี่ประชุม ครับ 

มติท่ีประชุม  มีมตไิม่เห็นชอบการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสรมิกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)   
  เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,500,000 บาท 
   ตามท่ีเสนอ ด้วยเสียง จำนวน 12 เสียง  
  เห็นชอบ  จำนวน  2  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  8  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  2  เสียง 
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เอกสารรายละเอียดประกอบการขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ 

ในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

หน้าที่ 24 (อยู่ในไฟล์ excel)  
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เอกสารรายละเอียดประกอบการขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ 

ในการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

หน้าที่ 25 (อยู่ในไฟล์ excel)  
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  5.6 ญัตติขอความเห็นชอบการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสรมิกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
  เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คนั งบประมาณ 850,000 บาท 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  ขอเชิญท่านผูบ้รหิารแถลงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายทองม้วน ดอนน้อยหนา่ ระเบียบวาระที่ 5.6 ญัตติขอความเห็นชอบให้กูเ้งินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
นายกเทศมนตร ี  (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แบบดบัเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 
   850,000 บาท  

หลักการ 

ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ให้กู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกจิการ
 เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แบบดบัเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณ 850,000 บาท      

   เหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีภารกิจในการให้บริการประชาชนภายในเขตรับผิดชอบให้
ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการภารกิจของบุคลากรในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน การอบรม ประชุมสัมมนา ซึ่งภารกิจต่างๆ 
มีความจำเป็นต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยใช้รถยนต์ส่วนกลาง ปัจจุบันเทศบาลฯ 
มีรถยนต์ส่วนกลางเพียง 1 คัน ใช้งานมาแล้ว 16 ปี สภาพเก่าและชำรุด เสื่อมโทรม 
ต้องมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งและใช้งบประมาณที่สูงในการซ่อมแต่ละครั้งสูง อีกทั้งการ
นำรถยนต์ออกปฏิบัติงานอาจเกิดอันตรายและอุบัติเหตุแก่บุคลากรของเทศบาลฯ ได้ทำให้
การปฏิบัติภารกิจล่าช้า ไม่ทันต่อการบริการประชาชน 

จากปีงบประมาณที่ผ่านๆ มาเทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงิน
รายได้จากการจัดเก็บเองในแต่ละปีงบประมาณจำนวนไม่มาก ทำให้เงินงบประมาณที่มี
อยู่อาจไม่เพียงพอในการพัฒนาด้านอื่นๆ เทศบาลตำบลบ้านค้อจึงมีความจำเป็นต้องหา
งบประมาณจากแหล่งอื่นมาพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติม ในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  

   ข้อระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) มาตรา 50 

มาตรา 51 มาตรา 66  
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 โดย

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 และสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
ได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตาม
หนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/ว 3 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 

เรือ่ง ซักซ้อม….. 
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เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โดยให้
เทศบาลหรือเมืองพัทยา ที ่ประสงค์จะขอกู ้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลถือปฏิบ ัติตาม
หลักเกณฑ์การกู้เงินที่คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกำหนด ดังนี้ 

อัตราดอกเบี้ย 
  ร้อยละ 2 ต่อปี 
ระยะเวลาชำระหนี ้
  ชำระหนี้ไม่เกิน 10 ป ี
วงเงินการให้กู้ 

1. กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากทีม่ีอยู่กับเงินทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาล 
2. ใหท้ำสญัญากูเ้งินภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนมุัต ิ
3. ทำสัญญากู้เงินแล้วใหร้ับเงินกู้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ทำสัญญา หรือกรณี

ที่มีการกู้เงินเพื่อไปสมทบกับเงินอื่นให้รบัเงินกู้ได้จนกว่าเทศบาลจะ
จ่ายเงินจากเงินเทศบาลครบแล้ว 

การพิจารณาฐานะการคลัง พิจารณาฐานะการคลงัจากงบพฒันาเฉลี่ย 3 ปียอ้นหลัง ดงันี ้
1. งบพฒันาไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน 60% ของ

งบพฒันา 
2. งบพฒันาเกินปีละ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อ

ปีไม่เกิน 70% ของงบพฒันา 
3. งบพฒันาเกินปลีะ 30 ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไมเ่กิน 80% ของ งบพฒันา 
4. ยอดชำระหนี้ต่อปีที่นำมาใช้พิจารณาตามข้อ 1 – 3 ให้คิดจากยอดชำระ

หนี้ที่ขอกู้ใหม่รวมกับยอดต่อไปนี ้
4.1 ยอดชำระหนี้เงินกู้เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน 

และหน่วยงานอื่น ทุกสัญญาที่ยังไม่ได้มีการตั้งงบประมาณชำระหนี้
ไว้ในงบกลาง 

4.2 ยอดชำระหนี้เงินกู้เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สถาบันการเงิน 
และหน่วยงานอื่น ที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำสัญญา
ทั้งนี้ ตาม 4.1 - 4.2 ไม่รวมหนี้เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาล 

5. กรณีเทศบาลที่ไมผ่่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการคลงัแต่มีเงินฝาก
สมทบคงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบทุนเงินทุนสง่เสริมกจิการ
เทศบาลที่คงเหลืออยู ่

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน (การจัดซื้อครุภัณฑ์) 
1. หนังสือให้ความเห็นชอบให้กู้เงินจากจงัหวัด 
2. รายงานการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
3. โครงการที่ขอกูเ้งิน 

4. แบบฟอร์ม….. 
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4. แบบฟอร์มการขอกูเ้งินของเงินทุนสง่เสรมิกิจการเทศบาล 
5. แบบแสดงฐานะการคลังยอ้นหลัง 3 ป ี
6. แบบแสดงรายละเอียดการขอกู้เงิน 
7. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ทีป่ระสงค์จะซือ้ 
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอกูเ้งิน 

  การไม่ส่งชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้เงิน 
1. ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากยอดเงินที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้เงนิโดยไมท่บต้น

ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี 
2. หากเทศบาลส่งชำระหนี้ภายใน 3 เดือน นับจากวันครบกำหนดชำระหนี้

ตามสัญญากู้เงิน (30กันยายน ของทุกปี) จะไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม หากพ้น
กำหนดดังกล่าวจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มตั้งแต่วันพ้นจากวันครบกำหนดชำระ
หนี้ตามสัญญากู้เงิน (1 ตุลาคม ของทุกปี) จนถึงวันที่สำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลได้รับเงิน 

  การขอรับเงินกู้ 
1. เทศบาลแจ้งขอรบัเงนิกู้ไปยังสำนกังานเงินทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาลโดยตรง 
2. ส่งสำเนาสัญญาจ้างหรือสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายและบันทึก

ต่อท้ายสัญญา (ถ้ามี) พร้อมสำเนาใบตรวจรับพัสดุ หรือใบตรวจรับการจ้าง 
โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ 

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีที่เทศบาลประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชี 
4. เมื่อสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจ่ายเงินกู้ให้เทศบาลแล้วจะแจ้งให้

จังหวัดทราบ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบ้านค้อได้ส่งเงินสบทบให้สำนักงาน
เง ินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลตลอดมา เป็นเง ินงบประมาณทั้งสิ้น 
1,745,092.27 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าสิบสองบาท
ยี่สิบเจ็ดสตางค์) (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565) ดังนั้น เทศบาล
ตำบลบ้านค้อสามารถกู้เงินได้ 10 เท่า ของเงินฝากสมทบที่มีอยู่กับเงินทนุ
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 17,450,920.27 บาท 
(สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)  

จากข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และข้อระเบียบ หลักการ 
เกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลบ้านค้อมี
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 
มาตรา 50 เทศบาลตำบลมหีน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1) ถึง (9) มาตรา 51 (5) 
การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ 
(6)  เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด 

เทศบาล…… 



- 29 - 
 

เทศบาลตำบลบ้านค้อประสงค์ขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถยนต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ วงเงินงบประมาณ 
850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ดังนี ้

1. เป็นกระบะสำเร็จรูป 
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
4. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

จึงเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแค็บ กำลังเครื่องยนต์สูงสดุ
ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 850,000 บาท ครับ        

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่ผู้บริหารได้แถลงรายละเอียดต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบการกู้เงินจาก
ประธานสภาเทศบาล เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแค็บ 
   จำนวน 1 คัน งบประมาณ 850,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ ่มเติม
   หรือไม่ครับ  
นายสามารถ  คำโทพล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ญัตติขอความเห็นชอบการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
สมาชิกสภา เขต 1  เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแค็บ ตามที่ผู้บริหารเสนอนั้น 

ผมเห็นด้วยและสนับสนุนในญัตตินี้ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพ
เก่าเนื่องจากใช้งานมานานตั้งแต่ที ่ยังเป็นอบต.ก่อนยกฐานะเป็นเทศบาล จนกระทั่ง
ปัจจุบันก็ยังคงใช้งานอยู่ สภาพชำรุด ซ่อมแซมบ่อยครั้ง หากได้รถยนต์ส่วนกลางคันใหม่
ก็จะทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งด้านการ
ปฏิบัติและการให้บริการประชาชน  

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ท่านสามารถ คำโทพล ที่ได้อภิปรายสนับสนุนและเห็นชอบตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม ได้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและอภิปรายโดยใช้เวลาพอสมควร 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่เตมิหรือไม่ครบั (ไม่มี)  
ประธานสภาเทศบาล เมื่อไม่มผีู้ใดจะอภิปราย ผมขอมตทิี่ประชุม ครับ 

มติท่ีประชุม  มติเห็นชอบการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)    
  เพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน งบประมาณ  
  850,000 บาท  ตามท่ีเสนอ  
 ด้วยเสียง จำนวน 12 เสียง  
  เห็นชอบ  จำนวน  7  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  5  เสียง 

ระเบียบวาระ…. 



- 30 - 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เนื ่องจากในการประชุมวันนี ้ผมได้เชิญหัวหน้าตำรวจชุมชนตำบลบ้านค้อมาร ่วม
ประธานสภาเทศบาล ประชุมเนื่องจากท่านได้รับคำสั่งให้มาประจำที่สถานีฯ ตำบลบ้านค้อ ประกอบกับท่าน
 กำลังจะดำเนินโครงการหมู่บ้านสีขาวร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านค้อของเรา ขอเชิญท่าน
 กล่าวแนะนำตัวพร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการให้ที่ประชุมทราบ 
ร.ต.อ.ไพฑรูย์ วงกาฬสินธ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
หัวหน้าตำรวจชุมชนฯ ราชการทกุท่าน ผมร.ต.อ.ไพฑูรย์ วงกาฬสินธ์ ได้รบัคำสั่งจากท่านผู้กำกับสถานีตำรวจ 

อำเภอโนนสังให้มาประจำที่ศูนย์บริการประชาชนตำบลบ้านค้อประมาณสามอาทิตย์ที่
ผ่านมา ผมรู้สึกดีใจที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกเทศมนตรีสนับสนุนโครงการ
ดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือเรียกง่ายๆว่าโครงการหมู่บ้านสีขาวครับ ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับท้องถ่ินเพื่อช่วยกัน
ป้องกันหน้าที่ของท่านซึ่งก็คือท้องถิ่น ส่วนการปราบปรามเป็นหน้าที่ของผมซึ่งเป็น
ตำรวจ หากมีเรื่องหรือประเด็นใดที่ผมพอจะช่วยท่านได้ในการทำงานร่วมกัน ผมยินดี
และเต็มใจให้ความร่วมมือกับทุกท่านอย่างเต็มที่ครับ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ยินดีต้อนรับท่านหัวหน้าตำรวจชุมชน ร.ต.อ.ไพฑูรย์ วงกาฬสินธ์ ในการทำงานร่วมกับ
ประธานสภาเทศบาล ชุมชนตำบลบ้านค้อ และจะขออนุญาตเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลอีกใน
   การประชุมฯครั้งต่อไป ก่อนที่จะเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ผมมีข้อหารือกับทุกท่าน 2 เรื่องโดยไม่มีการอภิปราย เรื่องแรก โต๊ะหมู่บูชา ผมอยากจะ
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาการจัดโต๊ะหมู่บูชาให้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี ทั้งในการ
จัดกิจกรรมและการประชุมสภา เรื่องที่สองเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านค้อได้รับรางวัล
ยุติธรรมตำบลระดับจังหวัดซึ ่งถือว่าเป็นเกียรติแก่ตำบลบ้านค้อ แต่ยังไม่มีศูนย์
ปฏิบัติงานเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์รอ้งเรียนหรือใหค้วามช่วยเหลือในด้านกฎหมายข้อพิพาท
ต่างๆของประชาชน โดยความเห็นผมเห็นว่าควรใช้พื้นที่บางส่วนของสถานีตำรวจชุมขน
ตำบลบ้านค้อของเราเป็นศูนย์ยุติธรรมตำบลบ้านค้อ จึงเสนอเพื่อหารือกับทุกท่าน 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที ่6 เรือ่งอื่นๆ หรือไม่ครบั ขอเชิญครบั 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสามารถ คำโทพล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสามารถ คำโทพล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภา เขต 1 ขอสอบถามเรื่องการบริหารจัดการ Sky Walk ภายหลังสร้างเสร็จหน่วยงานใดจะเป็น
   ผู้บริหารจัดการ 
นายทักษิณ  บุญสา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายทักษิณ  บุญสา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
สมาชิกสภา เขต 1 เนื่องจากผมได้รบัแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างซึง่มีความสำคัญ 

ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ตามโครงการ
ที่เทศบาลได้รับงบอุดหนุนรอบแรกประชาชาฝากขอบคุณมายังคณะผู้บริหารครับ แตย่ัง
ไม่ทั่วถึงและขอให้ติดตั้งเพิ่มเติมในบริเวณที่มีความเสี่ยง แต่ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

โซล่าเซลล์….. 
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โซล่าเซลล์ในรอบนี้ที่ติดตั้งในพื้นที่สำนักงานเทศบาลนั้นมากเกินไป เพราะยังมีหลายจุด
ของประชาชนที่จำเป็นและมีความเสี่ยง ผมจึงอยากจะให้ผู้บริหารพิจารณาหากในครั้ง
ถัดไปที่ได้รับงบประมาณมาอีกอยากจะให้ติดตั้งในส่วนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้ตรง
กับความต้องการของประชาชน เรื่องที่สองคือเรื่องครุภัณฑ์เต็นท์และเก้าอี้ซึ่งมีไม่เพียงพอ
ในการทำกิจกรรมต่างๆและในการช่วยเหลือประชาชนเห็นได้จากเมื่อครั้งเกิดภัยน้ำท่วม
เต็นท์ไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชนผมจึงอยากจะให้ท่านผู้บริหารเร่งแก้ไขปัญหาครับ 
เรื่องสุดท้ายคือเรื่องถนนลำเลียงเพื่อการเกษตรที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผมได้รับแจ้งปัญหา
เรื่องนี้บ่อยครั้งจึงขอให้ท่านผู้บริหารเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
พี่น้องประชาชนด้วยครับ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  มสีมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่ครับ (ไมม่ี) เมื่อไมม่ีสมาชิกฯท่านใด
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายซักถาม ผมขอเชิญท่านผูบ้รหิารช้ีแจงในประเด็นคำถามและข้อหารือครบั 
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ขอบคุณคำถามแตผ่มจะขอนำเรียนประเดน็อื่นๆ
นายกเทศมนตร ี  ก่อนทีจ่ะตอบคำถามทลีะประเดน็นะครบั เรื่องอื่นๆเรือ่งแรกคือผมขอเชิญชวนท่านประธาน 

 และท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานปีใหม่ของเทศบาลที่จะจัดข้ึนในวันที่ 28 ธันวาคม 
2565 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติแต่ประการใดเป็นงบส่วนตัวจากแตล่ะกอง
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกหลานพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
เทศบาล เรื่องที่สองขอเชิญร่วมพิธีเปิดด่านเทศบาลในช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ 
ซึ่งถือเป็นอีกด่านหลักในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะมีหนังสือเชิญท่านเข้าร่วมอีกครั้ง
หนึ่งซึ่งในวันนั้นคงจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธี ต่อมาครับ
ขอตอบคำถามประเด็นแรกเรื่อง Sky Walk  เนื่องจากอุทยานภูเก้าภูพานคำได้มีหนังสือ
หารือไปยังอธิบดีกรมอุทยานเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในเรื่องครุภัณฑ์ Sky 
Walk จึงยังไม่สามารถเปิดได้ทันในช่วงปีใหม่นี้ อย่างที่ทราบงบประมาณที่สร้างมาจาก
งบประมาณกลุ่มจังหวัดซึ่งมี 5 จังหวัดได้แก่ อุดร เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ 
จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นผู ้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง Sky Walk ในพื้นที ่อุทยาน 
เนื่องจากตัว Sky Walk เป็นครุภัณฑ์ และยังไม่เคยมีการสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่
อุทยานมาก่อนจึงต้องทำหนังสือเพื่อหารือในการดำเนินตามระเบียบต่อไป ประกอบกับใน
การขออนุญาตก่อสร้างไม่ได้ขอก่อสร้างในส่วนบริบทหรือส่วนควบของ Sky Walk จึงมีแค่
ตัว Sky Walk เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นผู้ควบคุมดูแล Sky Walk ทำ
หน้าที่เปิดปิดประตูช่ัวคราว(ประตูสังกะสี) ผู้ถือกุญแจได้แก่ หัวหน้าอุทยาน ผู้ที่อยู่เวรยาม 
และ อุทยานภาค 4 อีกทั้งกฎหมายที่เกี ่ยวข้องมี 2 ฉบับ คือ กฎหมายอุทยาน และ
กฎหมายป่าไม้ โดยเฉพาะกฎหมายอุทยานมีความละเอียดอ่อนมากหากจะดำเนินการ เรื่อง
ใดในพื้นที่อุทยานต้องได้รับการอนุญาตเสียก่อน เช่น ที่จอดรถ แต่หากจะสร้างที่จอดรถ
ในพื้นที่เอกชนสามารถดำเนินการได้เลย อย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบ Sky Walk ขณะนี้
อยู่ในข้ันตอนการหารือเพื่อดำเนินการในส่วนควบและการบริหารจัดการตัว Sky Walk  

หากปรากฏ…… 
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หากปรากฏว่าเป็นของกลุ่มจังหวัดฯ ก็อาจมอบให้จังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาว่าจะมอบ
ให้หน่วยงานใดที่มีศักยภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล Sky Walk ดังนั้นหากมีความคืบหน้า
อย่างไรผมจะนำเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ประเด็นถัดไปคือเรื่องการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 63 ต้น เป็นการขอรับงบประมาณฯแบบระบุตำแหน่งบนถนน
สายบ้านกุดฉิม ส่วนในบริเวณพื้นที่สำนักงานเทศบาลก็เป็นการขอระบตุำแหน่งเช่นเดียวกัน
แต่ที่ติดตั้งบริเวณนี้หลายจุดเนื่องจากเพื่อเพิ่มความสว่างและลดพื้นที่เสี่ยงในการโจรกรรม
ให้กับสถานที่ราชการ เนื่องจากมีครุภัณฑ์สำนักงาน ยานพาหนะ และทรัพย์สินของราชการ
หลายอย่าง นอกจากนี้ผมยังกำชับในเรือ่งการติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างในสว่นควบซึง่ได้แก่ตลาด
เทศบาลที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด 
ส่วนในพื้นที ่ที ่ยังไม่ได้ดำเนินการท่านไม่ต้องกังวลครับ เทศบาลได้ดำเนินการขอรับ
งบประมาณฯในการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างไปอีกหลายเส้น หากได้รับอนุมัติงบประมาณน่าจะ
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องได้พอสมควร ส่วนโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติ ทุกท่านไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงไตร
มาสแรกของปีงบประมาณเงินยังไม่เพียงพอ หากงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ
เทศบาลจะเร่งดำเนินการแน่นอนครบั ส่วนเรื่องเต็นท์ทีไ่ม่เพยีงพอมอบหัวหน้าสำนักปลดั ใน
ส่วนงานแผนและงบประมาณให้พิจารณาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติฯปีถัดไป หรือหากมี
งบประมาณในการจัดซื้อระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพียงพอก็ให้ดำเนนิการจัดซื้อ
โดยขออนุมัติตามระเบียบต่อไป ส่วนในเรื่องถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลก็
ไม่ได้น่ิงดูดาย จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเทศบาลไดม้ีการซ่อมแซมถนนสายบ้านกุดฉิม-
หนองทุ่ม(ข้างวัดป่าชบาวัน)โดยใช้งบประมาณในงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่ายที่สภาได้
อนุมัตงิบให้ตั้งในเทศบัญญัติฯไว้จำนวน 200,000 บาท และหากมีงบประมาณเทศบาลก็
จะดำเนินการในถนนเส้นอื่นๆให้ได้มากที่สุดครับ   

นายวิภาส  เหล่าบ้านค้อ กราบเรยีนทา่นประธานสภาทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรติ ผมขอช้ีแจงเพิม่เตมิจาก
รองนายกเทศมนตร ี ท่านนายก ประเด็นแรกเรือ่งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ในฐานะที่ผมดูแลกองช่างในรอบแรก 

ที่ได้รับงบประมาณมาซึ่งท่านสมาชิกสภาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตำแหน่งการติดตั้ง
ที่จำเป็นโดยผมได้ให้นโยบายไปว่าให้เป็นไฟเช่ือมต่อระหว่างถนนและหมู่บ้านเป็นอันดับ
แรกซึ่งเมื่อฝ่ายตรวจสอบได้ลงพื้นที่จึงประสบปัญหาเนื่องจากการกระจายตำแหน่งมาก
เกินไป ดังนั้นในการของบประมาณในรอบที่สองจึงให้กองช่างระบุตำแหน่งในพื้นที่ไม่
ห่างกันมากนัก ประเด็นที่สองเรื่องเต็นท์เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอที่จะตั้งในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป ีเหตุเพราะว่าได้นำไปเพิ่มเปน็งบประมาณในส่วนงบ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีความจำเป็นต่อประชาชน ประเด็นที่สามเรื่องถนนลำเลียง
การเกษตรผมเองก็คิดไม่ต่างทุกท่านในเรื่องการปรบัปรงุและพัฒนาเพื่อให้เกดิประโยชน์
ต่อพี่น้องประชาชนแต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณประกอบกับต้องปฏิบัติตามพรบ.
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 จึงยังไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมในการพัฒนาได ้

ประเด็นทีส่ี่….. 
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ประเด็นที่สี่เรื่อง Sky Walk ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้
ระบุว่าเทศบาลมีหน้าที่ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยว แต่เป็นหน้าที่ของอบจ. และเทศบาล
นคร แต่ปรากฏในพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (8) ซึ่งผมมองว่าเป็นการใช้ดุลยพินิจใน
การดำเนินการขึ ้นอยู ่กับงบประมาณของท้องถิ ่น ตามคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวระดับอำเภอที่กำหนดหน้าที่ใหแ้ต่ละอปท.นั้น ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 71 กำหนดให้นายอำเภอมีหน้าที่ในการกำกับดูแลไม่ใช่บังคับบัญชา หากมีการ
ออกคำสั่งก็จะไปเกี่ยวกับพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539 ไปเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2553 พ.ร.ก.ว่าด้วยเรื่องการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 กระทรวง ทบวง กรม มอบอำนาจ รวมอำนาจ กระจายอำนาจ การมอบอำนาจจะ
มอบมาถึงนายอำเภอ จากนายอำเภอมอบมาท้องถ่ินเป็นเรือ่งของการกระจายอำนาจเรา
อย่าทำผิดกฎหมาย เมื่อพิจารณาพ.ร.บ.อุทยาน พ.ศ.2562 มาตรา 30 ให้แบ่งเงินใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิบของเงนิที่เรยีกเก็บได้ตามมาตรา 29 แก่เทศบาลหรืออบต.อันเป็น
ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ จะได้เท่าไหร่ให้ไปดูที่กฎกระทรวง การแบง่เงินคา่บริการและ
เงินค่าตอบแทนในอุทยานแหง่ชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร ์หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565 ข้อ 1 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์พืชแบ่งเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทนที่เรียกเก็บได้ตามมาตรา 29 ในอัตา
ร้อยละห้าของเงินที่เรียกเก็บได้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้แก่เทศบาลหรืออบต.อันเป็น
ที ่ตั ้งของอุทยานแห่งชาติฯ ซึ ่งกรมอุทยานจะโอนเงินดังกล่าวไปให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นฯภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เมื่อไปดูระเบียบการโอนทรัพยส์ินของ
ส่วนราชการของกลุ ่มจังหวัดมาให้เราขึ ้นอยู ่ก ับคนที ่จะรับและสุดท้ายพ.ร.บ.วิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ครุภัณฑ์ที่ดินสิงปลูกสรา้งจะต้องได้รบัความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเทศบาลถึงจะรับได้ ขณะนี้อยู่ในช่วงของการรอการตอบกลับ
จากหน่วยงานที่หารือไปว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรจึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบครับ 

น.ส.วาสนา สิงห์น้อย เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาววาสนา สิงหน์้อย นักวิเคราะห์นโยบายและ
   แผนชำนาญการได้รบัมอบหมายใหร้ายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจ้ากการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาเทศบาล ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบล
บ้านค้อ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถ่ิน)  

ตามหนังสือ…... 
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 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพราะฉะนั้น 
เทศบาลตำบลบ้านค้อ จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวซึ่ง
ประกอบไปด้วย   
 ๑. ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายละเอียดแนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  ๒. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

   - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อที ่ประชุมสภาเทศบาลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 ข้อ 29(3) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  

   - แจ้งประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่สภาเทศบาล การประชุมสภา

เทศบาลได้ดำเนินการมาครบทุกวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร สมาชิกฯทุก
ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าฟังการประชุมซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมฯในวันนี้ 
ขออำนาจสิ ่งศักดิ์สิทธิ ์ทั้งหลายในสากลโลก จงคุ ้มครองป้องกันทุกท่านจงประสบแต่
ความสุขจะนึกจะคิดสิ่งใดที่ถูกที่ควรขอให้สิ่งนั้นจงประสบแด่ท่านครับ กระผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลฯครับ ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุม….. 

 




